

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ผู้จัดการรายสัปดาห์		
Date :	13 ต.ค. 2551	Page :	13
		No :	51501385

“แม่ฟ้าหลวง” ตั้งเป้ากวรวรรยหน้า สู่ความเป็นมหาลักษณ์ของโลก

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เตรียมพร้อมเป็น World University หรือมหาวิทยาลัยของโลก ทั้งด้านคนและวิชาการ เตรียมจับมือภาคเอกชน-บริษัทเอกชน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร-คน ปรับสำนักวิชาหรือคณะที่ไม่จำเป็น-ตลาดหมดความต้องการ หรือไม่สามารพัฒนาเป็นผู้นำได้ก็จะยุบรวมกันไป คาศปี 2554 ตั้งสถาบันภาษาสอนภาษาเพื่ออนบ้าน-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น

รุกสร้างคน-วิชาการ ก้าวสู่ World University

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า ภายใน 10 ปีนี้ มฟล. ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยรอบข้างทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ เพราะในโลกปัจจุบันอีกไม่เกิน 3 ปีจะมีสังคมต่างวัฒนธรรมเกิดขึ้นในโลกอย่างมาก ทั้งประเทศไทย และในเอเชีย ดังนั้น มฟล. จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ทั้งเรื่องของการสร้างคน และวิชาการ โดยจะดึงภาคเอกชนหรือบริษัทเอกชนที่มี

ความชำนาญในเรื่องนั้นๆ เข้ามาช่วยเรื่อง การศึกษาเพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิต เช่น มาช่วยจัดการเรียนสอนบางสาขา และถ่ายทอดความรู้ภาคเอกชนให้กับมหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น โลจิสติกส์ การแพทย์แผนปัจจุบัน ไอที ฯลฯ รวมทั้งจะให้นักศึกษาของ มฟล. ได้มีโอกาสเข้าไปใช้ห้องแล็บขององค์กรเหล่านั้น

โดยจากนี้ไปมฟล. มีเป้าหมายที่จะเป็น World University หรือมหาวิทยาลัยของโลกมากกว่าการเป็น World Class University เพราะมองว่าที่คนจบจากมหาวิทยาลัยของโลกจะมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่เหมาะสมและสร้างความเป็นมนุษย์โลกให้กับนักศึกษา

ส่วนการเปิดหลักสูตรใหม่นั้น ในระดับปริญญาตรีคงไม่มีการเปิดเพิ่ม แต่จะเน้นการเปิดสอนระดับปริญญาโททางด้าน การแพทย์ทางเลือกแทน โดยรับแพทย์เข้ามาศึกษาต่อเพื่อสร้างแพทย์พันธุ์ใหม่ที่มีความรู้ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และทางเลือกอื่นๆ

อย่างไรก็ดี อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสำนักวิชา หรือคณะ โดยจะยุบรวมบางสำนักวิชาที่ไม่จำเป็น และตลาดหมดความต้องการ นอกจากนี้ สาขาที่มฟล. เห็นว่ามีผู้อื่นเปิดมากพอแล้ว หรือมฟล. ไม่สามารถพัฒนาไปเป็นผู้นำก็จะยุบรวมกันไป

ส่วนการพัฒนาก้าวต่อไป มฟล. เตรียมจะจัดตั้งสถาบันภาษา เพื่อพัฒนาการสอนภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น รวมถึงภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ปี 2554 และจะจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

เพื่อวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภายใน มพล. จนถึงการสร้างโมเดลต้นแบบ ถ่ายทอดให้กับสถาบันอื่นๆ รวมทั้งจัดตั้ง

ศูนย์วิจัยทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา เพื่อศึกษาวิจัยปัญหาต่างๆ ด้านสังคมทาง ภาคเหนือตอนบน และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อนาคตจะมีการทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์ และได้รู้จักเพื่อนใหม่ หากไปต่างประเทศเขาก็จะได้เรื่องภาษาด้วย ซึ่งการจับมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีการทำอยู่แล้ว แต่กับมหาวิทยาลัยในไทยไม่เคยมีการทำมาก่อน อย่างประเทศที่คิดว่าจะไปส่งไป คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน ฯลฯ

นอกจากนี้ จะใช้พื้นที่ของมพล. 5,000 ไร่ในการพัฒนาให้เป็นสวนแห่งการเรียนรู้แบบเปิด ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยขณะนี้เริ่มเก็บพันธุ์ไม้มาประมาณ 1 ปีแล้ว ในปีหน้าจะพร้อมเปิดให้เยาวชน ประชาชน เข้ามาเรียนรู้พันธุ์ไม้ต่างๆ

ชุดผลงาน 10 ปีที่ผ่านมา ผ่านการบริหารตามปณิธาน

รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า 10 ปีที่ผ่านมา

มพล. มุ่งเน้นการสร้างคนให้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้ ค้นคว้า วิชาการใหม่ๆ และการบ่มเพาะคุณธรรม เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบัน เพราะการมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมอยู่ไม่ได้ และคุณภาพจะต้องเกิดขึ้นในทุกองคาของมพล. เพื่อสืบสานปณิธานที่ว่า "ปลูกป่าสร้างคน" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสที่หยิบยื่นให้คนที่อยากเรียนต้องได้เรียน โดยไม่มีความยากจนมาเป็นอุปสรรคที่ผ่านมาได้จัดสรรทุนการศึกษาให้ไปแล้ว 2,000 ทุน ในจำนวนนี้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 300 กว่าคน โดยไม่เพียงแต่คนเชียงรายเท่านั้นที่มีโอกาสได้เรียน แต่เป็นคนทั่วประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาจากภาคใต้ มพล. เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ให้นักศึกษาภาคใต้มาเรียน นอกจากนี้ ยังได้เข้าไปพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมที่จังหวัดต่างๆ ในเชียงรายให้เข้มแข็งขึ้น การพัฒนาชุมชน ด้วยการยกระดับมาตรฐานความรู้ของชุมชนในจังหวัดผ่านกระบวนการฝึกสอนอบรม

ส่วนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ มพล. ต้องคำนึงถึงทิศทางที่จะพัฒนาต่อไป คือ 1.พลังงาน ต้องศึกษาค้นคว้า คิดทำพลังงานใหม่ โดยเฉพาะการเน้นวิจัยพืชที่สร้างพลังงานทดแทน ที่ผ่านมามพล.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพืชไบโอเทค ถือเป็นการเดินทางที่ถูกทิศทาง


2.การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหาร เนื่องจากเป็นวิกฤตของโลก โดยจะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์การเกษตรให้มากขึ้น พร้อมพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยใช้ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ในภาคเหนือตอนบนเป็นหลัก

3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องพัฒนาให้เข้มแข็งในระดับภูมิภาคให้มากขึ้น เพราะเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประเทศและโลกมากขึ้น

4.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ประเทศไทยยังขาดแคลน รวมทั้งขยายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

5.การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เน้นการป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟู โดยอาศัยเทคนิคการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือก ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป

6.การจัดการที่ดี การสอนการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดการท่องเที่ยว ที่มพล.สามารถเป็นผู้นำด้านนี้ และ 7 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ที่เน้นความเป็นเลิศเพื่อความงาม และบำบัดโรค 

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่อง
สำอาง กล่าวว่า การเปิดวนาศรมนั้น
เปิดมาประมาณปีกว่าแล้ว เกิดจาก
ความคิดที่ว่า มฟล.เป็นมหาวิทยาลัยที่
มีพื้นที่ 5,000 ไร่และอยู่ในภาค
เหนือซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมที่จะทำสถาน
ที่พักผ่อนที่เป็นแนวสุขภาพ แต่ที่ผ่าน
มายังไม่สมบูรณ์แบบ ไร่อย่างไรก็ดี
วนาศรมไม่ใช่ให้บริการเพื่อการพัก
ผ่อนเท่านั้น แต่คนที่มาพักจะต้องได้

ปรับโฉม “วนาศรม” สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 15 ลบ.

รับเรื่องของการดูแลสุขภาพและความงาม
ด้วย

โดยในปีนี้มีมฟล.ได้ให้สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเข้าไปช่วยดูแล
วนาศรม เนื่องจากเป็นสำนักที่มีการวิจัย
เกี่ยวกับเครื่องสำอาง รวมทั้งยังมีสำนัก
วิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย สำนัก
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของ
การตรวจร่างกาย และ
ความงามด้วย

ด้าน ชาคกริต ศิลเสวต
สกุล อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีความงาม สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กล่าว
เสริมว่า วนาศรมจะเป็นโรงแรม

แบบบูติกที่เน้นเรื่องของสุขภาพจับ
กลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ ผ่านแพคเกจ
ทางด้านสุขภาพ ทั้งด้านอาหาร การนวด
การตรวจเช็กร่างกาย ฯลฯ ในขณะที่
การบริการจะเป็นรูปแบบของ
วัฒนธรรมทางภาคเหนือ โดยขณะนี้

วนาศรมมีห้องพักสำหรับ
รองรับลูกค้าทั้งหมด 46
ห้อง คาดว่าจะสร้าง
รายได้ต่อเดือนทั้ง
จากห้องพัก และ
แพคเกจสุขภาพ
เดือนละ 15 ล้าน
บาท ซึ่งจะीलอน
อย่างเป็นทางการใน
ต้นปีหน้า



รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์



ชาคกริต ศิลเสวตสกุล